

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่บัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๕

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติ และความสำนึก และขอขอบใจมหาวิทยาลัยที่ให้ปริญญาบัตรแก่ข้าพเจ้า บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นรุ่นแรก นับว่าเป็นผลสำเร็จที่สำคัญและมีความหมายอย่างยิ่ง สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน เพราะทำให้เห็นถึงความพยายามของเราที่จะขยายการศึกษาชั้นอุดมศึกษา ไปให้ถึงจังหวัดภาคใต้ได้โดยรวดเร็ว และผลน้อยอ้อมคาดหมายไว้ว่าจะมีผลมาถึงการพัฒนาประเทศในอัน รวมต่อไปอย่างแน่นอน บัณฑิตทั้งหลายย่อมทราบได้ถึงความตั้งใจและความสามารถของตนว่า อาจนำออกไป ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง จึงควรจะได้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ ในสถานภาพและความรับผิดชอบของส่วนรวมเป็นพิเศษ ควรจะได้ใช้ความรู้ ความคิดและความสามารถ ที่ อยู่โดยเต็มภาคภูมิ เพื่อส่งเสริมปรับปรุงงานของบ้านเมืองที่แต่ละคนมีส่วนร่วมกระทำอยู่ ให้พัฒนาขึ้น โดยความสำนึกว่า งานทุกสาขาทุกระดับมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน และจำเป็นต้องกระทำไปพร้อมกัน เมื่อผู้มีความรู้ร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังด้วยหลักการ งานต่าง ๆ ทุกด้านตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นมาจ ระดับยอดจะดำเนินและก้าวหน้าไปได้โดยราบรื่นและรวดเร็ว ความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นจะทวีถึงพร้อมมูล จะก่อเป็นรากฐานอันกว้างขวางแข็งแรง และจะก้าวส่งเสริมฐานะความเจริญของชาติบ้านเมือง ให้มี มั่นอยู่โดยถาวรตลอดกาลได้เป็นที่แน่นอน ข้าพเจ้าขอฝากถ้อยคำทั้งหมดนี้ไว้ทุกคนให้นำไปพิจารณา เป็นแนวทางปฏิบัติในการที่จะสร้างความสำเร็จความเจริญของตนของชาติสืบไปในวันข้างหน้า

ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศล ของผู้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรแด่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ทุกฝ่ายทุกคน ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีพลังอันสมบูรณ์ทั้งในกาย และจิตใจสามารถประกอบกิจการด้านต่าง ๆ ได้โดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ทั้งให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญในชีวิตตามที่ปรารถนาทุกคน.

ภาพปก อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรแด่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาครั้งแรก แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ บัณฑิตฯ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕